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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 คร้ังที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลสามเมือง 

****************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสนุทร  ปะวะขัง ประธานสภา อบต. สุนทร  ปะวะขัง 
2 นายสวุรรณ์  ทานา รองประธานสภา อบต. สุวรรณ์  ทานา 
3 นายรวง  ดอกพิกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 รวง  ดอกพิกุล 
4 นางสำลี  ปลิดกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 สำลี  ปลิดกลาง 
5 นายทวปี  บญุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
6 นายประดิษฐ์  ยะปะตัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประดิษฐ์  ยะปะตัง 
7 นางละมุล  ปุริมาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ละมุล  ปุริมาตร 
8 นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สวัสดิ์  ดงสิงห์ 
9 นายม้วน  อัทธะวีคูณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ม้วน  อัทธะวีคูณ 

10 นายสายนัต์  ชา่งสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สายันต์  ชา่งสาร 
11 นายบุญทัน  ทองภูบาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 บุญทัน  ทองภูบาล 
12 นายไพโรจน์  สุกาวนิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ไพโรจน์   สุกาวนิ 
13 นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 บัญญัติ  แก้วหนองแสง 
14 นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สำรวย  ยิ้มสวสัดิ ์
15 นายเฉลิม  สะวงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 เฉลิม  สะวงค ์
16 นางอนงค์ อาจยิ่งยงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 อนงค์  อาจยิ่งยงค ์

 
ผู้ขาดประชุม 
 -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวบิูลย์  ทาไธสง นายก อบต.สามเมือง วิบูลย์  ทาไธสง 
2 นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.สามเมือง เชิด  ช่างปลูก 
3 นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.สามเมือง เทิน  สุขนอก 
4 นายดำรง  ชา้งสาร เลขานุการนายก อบต.สามเมือง ดำรง  ชา้งสาร 
5 นายบุญทัน  อะโน กำนันตำบลสามเมือง บุญทัน  อะโน 
6 นายสมพงษ์  ตำกระโทก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นตะกุดขอน สมพงษ์  ตำกระโทก 
7 นายอัครพงษ์  จนัทกล ผู้ใหญ่บ้านแฝก อัครพงษ์  จันทกล 
8 นายบุญช่วย  เวียงสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นโนนสมบูรณ ์ บุญช่วย  เวียงสุข 
9 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 

10 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
11 นายประยุทธ  พระเรียง นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน ประยุทธ  พระเรียง 
12 นายธนา  ปักนอก ผู้ใหญ่บ้านโนนกอก ธนา  ปักนอก 
13 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
14 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ
15 จ.ส.อ.กิตติ  สีม่วง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กิตติ  สีม่วง 

- สำเนา - 



- 2 - 

 

16 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ชลลัดดา  ทัดไทย 
17 นายสบุัน  กมลตรี ผู้ใหญ่บ้านตะคร้อ สุบัน  กมลตรี 
18 นายพนม  เพ็ชรทะเล ผู้ใหญ่บ้านโนนเมือง พนม  เพ็ชรทะเล 
19 นางศิริลักษณ์  แสนศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศิริลักษณ์  แสนศรี 
20 นางทองสุข  มาประเภา แม่บ้าน ทองสุข  มาประเภา 
21 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
22 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
23 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
24 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
25 นายศิริพงษ์  พนัธุ์สวัสดิ์ ผช.ชา่ง ศิริพงษ์  พันธุ์สวสัดิ ์
26 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน สุรินทร์  ยะปะเต 
27 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
28 นางสาวรินดร์ดา  บญุแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ รินดร์ดา  บุญแจง้ 
29 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขวัญเรือน  เขียนนอก 
30 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วิไลพร  คิดเห็น 
31 นายสวุัฒน์  วรรรณปะกา ผช.นักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
32 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามเมือง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (ชั่วคราว) กล่าวเชิญ ประธานสภาฯ จุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ ขอให้ทุกท่านมีความสุข และมีความรักต่อกันเช่นนี้ครับ 
 1.2 ช่วงนี้มีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 

24 มีนาคม 2562 อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และขอให้ทุกท่านวางตัวเป็นกลาง 

 1.2 ในปีนี้ภาวะฝนแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง จึงอยากจะขอให้เราช่วยกัน
ประหยัดน้ำ โดยทางกรมอุตุฯ แจ้งว่าฝนจะมากในช่วงเดือนกันยายน และขอขอบคุณทาง 
อบต.ที่ได้ช่วยสูบน้ำเข้าสระหนองเผนิกด้วยครับ 

 1.3 ได้ทำหนังสือแจ้งเชิญสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมโครงการ
ประชาคมรวมใจสร้างฝายมีชีวิต บ้านแฝก -โนนสำราญ บริเวณ ลำห้วยยางบ้านแฝก -       
โนนสำราญ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  

นายวิบูลย์  ทาไธสง  -ได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญที่อ้างถึง ความแพ่ง ระหว่าง นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ กับพวกรวม  
(นายก อบต.สามเมือง)  7 คน (โจทก์) องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง กับพวกรวม 3 คน (จำเลย) ด้วยโจทย์ได้ 

ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล เกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์
หรือไม่ ซึ่งได้ประสานขอหารืออำเภอสีดาเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทการฟ้องร้องดำเนินคดี
ดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่อำเภอสีดาเป็นหน่วยงานกำกับดูแล องค์การบริหารส่วนตำบล   
สามเมือง โดยทางอำเภอสีดาจะประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 
-ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดบ้านแฝก เวลา 
16.30 น. จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแต่งกายโทนสีขาวครับ 
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นายเชิด  ช่างปลูก   -ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เข้าร่วมประชุมที่อำเภอสีดา โดยท่านนายอำเภอสีดาฝาก
(รองนายก อบต.)   แจ้งในเร่ือง การดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อยากจะให้ช่วยกัน 

ประสานกลุ่มจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อม
รายงานให้ทางอำเภอทราบภายใน 3 วัน นับแต่จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นครับ 
-ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ทางอำเภอก็ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
-ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. มีการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ 
ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ตำบลโนนประดู่  ทางอำเภอก็ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
-ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 จังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ได้
จัดทำโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ณ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ ตำบลสีดา  ซึ่งจังหวัดอาจจะมีการเลื่อนการดำเนิน
โครงการดังกล่าว หากได้รับการประสานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
-ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดบ้านแฝก เวลา 
16.30 น. ทางท่านนายอำเภอแจ้งขอให้ทางสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทกุท่านเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทางฝ่ายปกครองได้ประสานให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวแล้ว สำหรับการแต่งกายให้แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีขาวครับ 
-อบต.สามเมือง ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย และสิ่งของ (รถจักรยาน จำนวน 1 คัน)  ในวันรวม
น้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562 โดยนำมอบให้กับท่านนายอำเภอสีดา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยทางอำเภอสีดา ได้ส่งมอบให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้วครับ 
-การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือให้ทุกท่านวางตัวเป็นกลาง โดยได้ทำ
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 – 8 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
เขตเลือกตั้งกำหนด โดยทางอำเภอได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานติดตามข่าวสารและเตรียม
ความพร้อมในการดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 

นายเทิน  สุขนอก   -ขณะนี้มีการก่อสร้างถนนสายมิตรภาพ ทำให้การสัญจรไม่สะดวก และไม่ปลอดภัย อาจก่อให้ 
(รองนายก อบต.) เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ ซึ่งเมื่อวานได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เนื่องจากกู้ภัยได้เข้าไปให้การ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ แต่ก็เกิดเหตุมีรถมาชนเจ้าหน้าที่กู้ภัย จึงอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ถนนสายดังกล่าวด้วยความระมัดระวังครับ 

นายบุญทัน  อะโน -ผมขอเสนอในการรับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ อยากจะให้ทาง อบต.ช่วยติดต่อ 
(กำนันตำบลสามเมือง) ประสานขอตู้ ATM มาติดตั้งไวท้ี่ อบต. เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปกดเงินในการรับเบี้ยผู้

พิการ และผู้สงูอายุดังกลา่วครับ 
นายอัครพงษ์  จันทกล  -ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ออกตรวจราชการที่ 
(ผญบ.บ้านแฝก) บ้านแฝก โดยทางหมู่บ้านได้ขอเครื่องรูดบัตรสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และทางนายอำเภอ

ได้นำเข้าที่ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยให้ทางหมู่บ้านประสานมาที่ อบต.สามเมืองครับ 
นายธนา  ปักนอก -ฝากให้ทาง อบต.ช่วยดูแลในเร่ืองของระบบประปาบ้านโนนกอกด้วยครับ 
(ผญบ.บ้านโนนกอก) -ถนนสายวัดบ้านโนนกอกไปบ้านตะกุดขอน ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝากทาง อบต.ช่วยดูแล

ด้วยครับ 
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นายสุบัน  กมลตรี -ในการดำเนินการสูบน้ำเข้าหนองใหญ่ ทางหมู่บ้านได้นำงบประมาณจากการบริหารจัดการ 
(ผญบ.บ้านตะคร้อ) ประปาหมู่บ้าน มาช่วยเป็นค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำประมาณหมื่นกว่าบาท และได้รับการบริจาค

จากชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทำให้ทางหมู่บ้านต้องหยุดการสั่งซื้อคลอรีนก่อน เนื่องจากต้อง
เก็บเงินไว้สำหรับเป็นค่าไฟฟ้าในการดำเนินการก่อน โดยได้รับทราบมาว่าทาง อบต.โนนประดู่ก็
ได้ดำเนินการสูบน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำให้กับหมู่บ้านและให้การสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของ
น้ำมันด้วยครับ  ในโอกาสต่อไปอยากจะให้ทาง อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำ
เข้าหนองใหญ่ด้วยครับ 

นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ในส่วนของ อบต.โนนประดู่ที่สามารถดำเนินการให้การช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวได้เลย  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) เนื่องจาก อบต.โนนประดู่เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการระบบน้ำประปาภายในตำบล ส่วนของ

ตำบลสามเมือง ทางหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเอง ซึ่งในการให้การช่วยเหลือใน
เรื่องดังกล่าว ทางหมู่บ้านจะต้องทำหนังสือและประชาคมชาวบ้านขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการสูบน้ำดังกล่าวคะ เพื่อทาง อบต.จะได้
เตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคะ ซึ่งการดำเนินการการดังกล่าวเกิดการล่าช้า
เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการให้การช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว และไม่สามารถให้การ
ช่วยเหลือย้อนหลังได้คะ  

จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ในการสูบน้ำเข้าหนองใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้มอบหมายให้ผมและ 
(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) กองช่างเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวต้องอาศัยข้อมูลจากช่าง และ

เอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายจากช่าง โดยทาง อบต.ก็ต้องรอเอกสารจากช่างจนทางหมู่บ้าน
ดำเนินการสูบน้ำเสร็จแล้ว เป็นเหตุให้ทาง อบต.ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การช่วยเหลือดังกล่าวย้อนหลังได้ตามที่กองคลังได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วครับ 

  ประธานสภาฯ -ในการดำเนินการของช่าง อยากจะฝากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ช่วย
กวดขันในการปฏิบัติงานของกองช่างด้วย เนื่องจากบ่อยครั้งจะได้รับทราบจากชาวบ้านในเร่ือง
ของการขออนุญาตก่อสร้าง บางครั้งสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่เอกสารยังไม่เรียบร้อยครับ 

 -ฝากเรื่องของเวลาในการปฏิบัติงานราชการด้วยครับ บางครั้งเข้ามาประสานงานที่ อบต. 
เจ้าหน้าที่บางท่านยังไม่เข้ามา  และในการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีทางสมาชิกบางท่าน
มาช้า เราควรจะมาก่อนเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรืออย่างน้อยสิบห้านาทีครับ จึงอยากจะ
ฝากในเร่ืองของการตรงต่อเวลาด้วยครับ  

จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ในช่วงนี้ฤดูแล้ง จึงอยากจะขอความร่วมมือเพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟป่าหรือหมอกควัน ห้ามเผา 
(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) ตอซังข้าว  หรือจุดไฟแล้วเกิดการรุกรามก่อให้เกิดความเสียหาย อาจจะมีความผิดตามกฎหมาย

ได้ครับ หากพบว่าไม่ทราบผู้ก่อเหตุทางหมู่บ้านจะแจ้งให้ทาง สภ.สีดา ดำเนินการหาผู้กระทำ
ผิด แต่ถ้าหากไม่มีทางผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าวครับ 

 -ตามที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 
ขอให้ทุกท่านใช้เป็นแนวทางในการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุ และหากเกิดเหตุท่านสามารถติดต่อ
ประสานขอรับการช่วยเหลือได้ตามเบอร์โทรที่ได้แจ้งไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย ประจำปี 2562 แล้วครับ 

 -ในเรื่องของการยืมเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำ หากทางหมู่บ้านมีความประสงค์อยากจะยืม 
ขอให้ทำหนังสือแจ้งเข้ามาที่ อบต. และหากได้รับการอนุมัติแล้ว จึงสามารถดำเนินการนำเครื่อง
สูบน้ำและท่อส่งน้ำไปได้ครับ ฝากให้ท่านแจ้งเป็นหนังสือก่อนทุกคร้ังนะครับ 

 -การขอกำลังพล อ.ป.พ.ร. อยากจะให้ท่านได้ทำหนังสือเข้ามาไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อที่ทาง 
อบต.จะได้ทำหนังสือประสานขอกำลังพล และในการยืมอุปกรณ์ต่างๆ ในงานป้องกัน หากท่าน
ยืมแล้วขอให้ส่งคืนด้วยครับ และขอความร่วมมือให้ส่งคืนในวันทำการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่
ท่านได้ยืมไปด้วยครับ 
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นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ -การขอรับการสนับสนุนงบประมาณน้ำมันเครื่องสูบน้ำเข้าหนองใหญ่ และสูบน้ำเข้าหนองเผนิก  
(ส.อบต.หมู่ 4) ได้ดำเนินการส่งเร่ืองให้ทาง อบต.ทราบแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และท่อส่งน้ำก็ได้วาง

ไว้เป็นเดือนจึงได้มีการสูบน้ำครับ 
นายอัครพงษ์  จันทกล -การที่ทางหมู่บ้านได้วางท่อไว้เป็นเวลานาน โดยที่ไม่มีการสูบน้ำ เนื่องจากว่ารอการสูบน้ำเข้า 
(ผญบ.หมู่ 3) หนองใหญ่ก่อน เมื่อเสร็จแล้วทางหมู่บ้านจะทำการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำเข้า    

หนองเผนิกต่อ โดยทางกำนันตำบลสามเมืองแจ้งว่าจะทำหนังสือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณค่าน้ำมันในการสูบน้ำดังกล่าว และจะประสานขอน้ำจากหมู่บ้านอ่ืน และโรงไฟฟ้า  
โซล่าเพาเวอร์ด้วยครับ ทำให้การดำเนินการสูบน้ำล่าช้าครับ ในการดำเนินการสูบน้ำทาง
หมู่บ้าน และชาวบ้านได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องค่าน้ำมันในการสูบน้ำ ซึ่งในครั้งต่อไป ก็
อยากจะให้ทาง อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวด้วยครับ  และ
อยากจะฝากให้ทาง อบต.พิจารณาในเรื่องของการบริหารจัดการระบบน้ำประปาแทนหมู่บ้าน
ด้วยครับ  

นายบุญทัน  ทองภูบาล -บริเวณลำห้วยยางได้มีการเผาสายไฟเพื่อเอาสายไฟไปขาย ซึ่งการเผาสายไฟดังกล่าวส่งกลิ่น 
(ส.อบต.หมู่ 5) เหม็นรบกวนชาวบ้านมากครับ โดยจะมีการเผาประมาณเดือนละคร้ัง จึงไม่อยากจะให้มีการเผา

อีกครับ อยากจะฝากให้ทาง อบต.ช่วยดูแลในเร่ืองนี้ด้วยครับ  
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เข้าร่วมประชุมที่อำเภอ นายอำเภอได้พูดถึงเคร่ืองรูดบัตร 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) สวัสดิการแห่งรัฐ  ในเรื่องนี้จะขอประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งทางผู้ใหญ่บ้าน

แฝกทราบโดยตรงอีกครั้งหนึ่งคะ 
 -ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดบ้านแฝก สำหรับการ      

แต่งกาย แต่งกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือเสื้อโทนสีขาวคะ  
  -การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มนีาคม 2562 นายอำเภอฝากและขอ

ความร่วมมือให้ทุกท่านวางตัวเป็นกลาง โดยในวันดังกล่าวจะทำการเลือกตั้ง เวลา 08.00 – 
17.00 น. และทำการนบัคะแนนในหน่วยเลือกตั้งคะ 

 -การลักลอบเล่นการพนันในหมู่บ้าน ทางอำเภอขอให้ทุกส่วนช่วยกันสอดส่องดูแลในเร่ืองนี้ ซึ่ง
ทางอำเภอมีข้อมูลในการลักลอบเล่นการพนันภายในเขตอำเภอสีดาแล้ว การพนันเป็นบ่อเกิด
ของปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปัญหาหนี้สิน หนี้นอกระบบด้วยคะ 

 -ในเรื่องของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 
กวดขันมิให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และให้
งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชนและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จึงอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไปคะ 

 -อำเภอสีดา ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากประสบปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่
การเกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาต้องทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิด ห้าม
เผาเด็ดขาดในพื้นที่ทางหลวง และริมทางหลวงท้องถิ่น หากพบเห็นขอความร่วมมือให้ช่วยกัน
ดับ หรือหากไม่สามารถดับได้ขอให้แจ้งหน่วยควบคุมไฟป่าอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสายด่วนไฟป่า 1362 สายด่วนทางหลวง 1586 และสายด่วนทางหลวงชนบท 
1141 สายด่วนนิรภัย 1784 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 191 ตลอด 24 ชั่วโมงคะ 
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ประธานสภาฯ -ในเรื่องของเคร่ืองรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บ้านโนนสำราญได้เครื่องมาแล้ว เพื่อจะนำมาติดตั้ง
ที่ร้านค้าชุมชนบ้านโนนสำราญ แต่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ยอมให้ทำการติดตั้งเครื่อง 
ผู้ขายจึงได้นำเครื่องไปติดตั้งไว้ที่บ้านของตน ซึ่งในเร่ืองนี้ทางหมู่บ้านจะต้องดำเนินการสอบถาม
ความต้องการของหมู่บ้านและของคณะกรรมการหมู่บ้านให้ชัดเจนว่ามีความต้องการในการ
ติดตั้งเคร่ืองหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครั้งที่ 1/2561   
ประธานสภาฯ ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ คร้ังทีแ่ล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมยัสามัญ สมัยที่ 4/2561 คร้ัง

ที่ 1/2561 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงาน
การประชุมสภาฯ มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เชิญครับ 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วย
กับรายงานการประชุมโปรดยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม  -รับรอง 15 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
ประธานสภาฯ ๓.๑ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เชิญเลขานุการสภาฯ 

ชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

นางสาวเฉลา  กมลเพชร - ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ๒๕๔๗ รวมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘   

มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ วิธีการเหมือนกันกับการเลือกตำแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
- ตามข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง         
ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

ประธานสภาฯ -เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามเมือง 

 นายสวุรรณ์  ทานา -ข้าพเจ้า นายสุวรรณ์  ทานา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10  ขอเสนอ นางละมุล  ปุริมาตร 
(รองประธานสภาฯ) สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

ขอผู้รับรอง ๒ คน 
    -ข้าพเจ้า  นายรวง  ดอกพิกุล  สมาชิกสภา อบต.สามเมือง หมู่ ๑ ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายม้วน  อัทธะวีคูณ สมาชิกสภา อบต.สามเมือง หมู่  ๔ ขอรับรอง  
ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกสภาทา่นใดจะเสนอชือ่ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อท่านอ่ืนอีก ถือว่า  นางละมลุ  ปุริมาตร สมาชิกสภา อบต.
หมู่ 2  เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

    - เชิญเลขานุการสภาฯ กล่าวแนะนำตัว เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่แล้ว  
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตำแหน่ง 

นางละมุล  ปุริมาตร  - แนะนำตัวเอง และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกๆ ท่าน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
(เลขานุการสภาฯ)   หน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการสภาฯ 
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ประธานสภาฯ ๓.2 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี  ๒๕62 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
รายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวต่อไป เชิญครับ 

นางละมุล  ปุริมาตร -ตามพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(เลขานุการสภาฯ) ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย

สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเร่ิมสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ  
และมาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เม่ือเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ 

 องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้า
เห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญ ให้กำหนดไม่เกินสิบห้า
วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ ในเรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
และปีหนึ่งต้องมีการประชุมสมัยสามัญไม่น้อยกว่า 2 สมัย หรือแล้วแต่สภาจะกำหนดแต่ไม่
เกิน 4 สมัย ซึ่งในปีที่แล้วมีการกำหนดสมัยประชุมสามัญไว้ 4 สมัย ดังนี้ 

     สมัยที่ ๑  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕61  เป็นต้นไปมีกำหนด ๑๕ วัน 
    สมัยที่ ๒  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕61  เป็นต้นไปมีกำหนด ๑๕ วัน 
    สมัยที่ ๓  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61  เป็นต้นไปมีกำหนด ๑๕ วัน 

สมัยที่ ๔  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕61  เป็นต้นไปมีกำหนด ๑๕ วัน 
คร้ังนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ในการนี้จงึขอเชิญประธานสภาฯ นำปรึกษาในที่ประชุม
ในการกำหนดประชุมสมัยสามญัประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี และกำหนดสมยัประชุมกี่สมัย 
และเร่ิมตั้งแต่วันที่เทา่ไรเชิญครบั 

ประธานสภาฯ   -ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอการกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกเชิญครับ 
นายประดิษฐ์  ยะปะตัง  -ผมขอเสนอเดือนกุมภาพันธ์ เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ของปีถัดไปครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ ๓)   -ข้าพเจ้า  นายทวปี  บุญมา  ส.อบต. หมู่ ๒ ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายสายันต์  ช่างสาร ส.อบต. หมู่ ๕ ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น

ด้วยกับในการกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ เร่ิมตั้งแต่วันที่  
๑ – ๑๕ ของปีถัดไป โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบ 15 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ -การกำหนดสมัยประชุมสามัญจะกำหนดกี่สมัย เชิญสมาชิกร่วมเสนอการกำหนดสมัยประชุม

เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -ขอเสนอ 4 สมัยเหมือนเดิมครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 6)   -ข้าพเจ้า  นายประดษิฐ์  ยะปะตัง  ส.อบต. หมู่ ๓ ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายบุญทัน  ทองภบูาล ส.อบต. หมู่ ๕ ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น

ด้วยกับการกำหนดสมยัประชุมสภาสมัยสามัญเปน็ 4 สมัย โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 15 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ -ในการกำหนดประชุมว่าจะประชุมเดือนใดนัน้ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดใน

เร่ืองนี้เชิญครับ 
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นางละมุล  ปุริมาตร -ตามระเบียบมีการประชุมสภาสามัญปีหนึ่ง 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย  โดยกำหนดตามปี 
(เลขานุการสภาฯ) ปฏิทิน ตามระเบียบจะต้องมีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ส่วนที่เหลือ

แล้วแต่สภาจะกำหนด และหากมีกรณีเร่งด่วนที่จะต้องให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก็
สามารถขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อนายอำเภอได้ครับ 

ประธานสภาฯ -การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ กำหนด ๔ สมัย เชิญสมาชิกร่วมเสนอว่าจะประชุมเดือน
ใดบ้าง เชิญครับ 

นายรวง  ดอกพิกุล - ขอเสนอกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ดังนี้คร้ัง 
(ส.อบต.หมู่ 1)    สมัยที่ ๑  เดือนกุมภาพันธ ์

สมัยที่ ๒  เดือนพฤษภาคม 
สมัยที่ ๓  เดือนสิงหาคม 
สมัยที่ ๔  เดือนธันวาคม  
และกำหนดวนัประชุมเร่ิมตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๑๕ ของเดือนครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 

    - ข้าพเจ้า  นายม้วน  อัทธะวีคณู ส.อบต. หมู่ 4 ขอรับรอง 
    - ข้าพเจ้า  นายทวปี  บุญมา  ส.อบต. หมู่ ๒ ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น

ด้วยกับการกำหนดเดือน และวนัประชุม โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 15 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  -สรุปสภาได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี 2562 เป็น 4 สมัย ดังนี ้

สมัยที่ 1   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไปมีกำหนด 15 วัน 
    สมัยที่ 2   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไปมีกำหนด 15 วัน 
    สมัยที่ 3   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  เป็นต้นไปมีกำหนด 15 วัน 

สมัยที่ 4   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  เป็นต้นไปมีกำหนด 15 วัน 
และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 สมัยแรกเริ่มในวันที่  1 
กุมภาพันธ์ 2563  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ 

ที่ประชุม    -รับทราบ  
 
ประธานสภาฯ 3.3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่) มีการร้องเรียนในเร่ืองของกองดินที่เกิดจากการขุดหนองเผนิก โดยทาง อบต.ได้
รับปากกับชาวบ้านว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งงบประมาณทาง อบต.ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ไว้ จึงจำเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ครับ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางละมุล  ปุริมาตร -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งมี
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้ 
กองช่าง  

1 . โครงการปรับ เกรดพื้ นที่ บ ริ เวณ โคกใต้  (ข้ าง  อบต .สาม เมื อง) หมู่  4              
บ้านโนนสำราญ  เป็นเงิน 119,000 บาท 

ในการโอนงบประมาณดังกล่าวข้างต้น จึงต้องมีการขออนุมัติจากสภาฯ ก่อน 
เอกสารตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว  ซึ่งในการโอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวข้างต้น 
มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลสามเมืองคะ  
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ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการโอน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว   สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ  

ที่ประชุม  -เห็นชอบ 15 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ - สำหรับกองดินดังกล่าวมีการร้องเรียน เนื่องจากเอาดินมาเททิ้งไว้โดยไม่ทำการปรับเกรด 
(ส.อบต.หมู่ 4)  ต่อมาจึงกลายมาเป็นภาระของ อบต.  ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการปรับเกรดกองดิน      

ซึ่งได้ข่าวว่าช่วงนี้จะมีการจะขยายถนนสายสีดา – บัวใหญ่ โดยต้องการดินจำนวนมากไปใน
การขยายถนนสายดังกล่าว หากเราจะนำดินไปขายเพื่อนำรายได้มาพัฒนาตำบลได้หรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ -การนำดินที่ขุดจากที่สาธารณประโยชน ์หรือที่หลวงนั้น ไม่สามารถนำดินไปถมในที่ส่วนบุคคล
ได้ จะต้องนำไปถมในที่สาธารณะหรือที่หลวงเท่านั้น ซึ่งหากเป็นวัด โรงเรียน หรือเป็น
หน่วยงานของรัฐ ก็ต้องทำหนังสือแจ้งขอรับบริจาคดินดังกล่าวด้วย และพื้นที่ในการทิ้งดิน
จะต้องได้รับการยินยอมจากประชาคมชาวบ้านอีกด้วย  ดินดังกล่าวจึงไม่สามารถนำไปขาย
หรือนำไปทิ้งในพื้นที่ส่วนบุคคลได้ ซึ่งได้เกิดกรณีศึกษาเก่ียวกับเร่ืองนี้ในหลายพื้นที่แล้วครับ 

นายอัครพงษ์  จันทกล -ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 มีการการส่งมอบฝายมีชีวิตให้กับท้องถิ่น เพื่อให้ทางท้องถิ่น 
(ผญบ.หมู่ 3) และผู้นำชุมชนช่วยกันดูแลฝายมีชีวิตต่อไปครับ  
นางสาวธารญา  ธรโรจนอดุม -ทางกรุงเทพฯ จะมามอบฝายมีชีวิตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน ในวันที่  
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 23 กุมภาพันธ์ 2562 ในการก่อสร้างฝายมีชีวิตดังกล่าว เกิดจากความตั้งใจของหมู่บ้านใน

การที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นฝายช่วยชะลอน้ำ สามารถกับเก็บน้ำไว้ได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อพี่น้องตำบลสามเมือง การดำเนินการดังกล่าวได้รับการบริจาคทรัพย์สินจากทุก
ภาคส่วน ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ร่วมบริจาคทรัพย์สินในการจัดทำฝายมีชีวิต และในวัน
เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านประธานสภาฯ ขอความร่วมมือเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน
ร่วมกันจัดทำฝายมีชีวิตดังกล่าวด้วย ตามหนังสือที่แจ้งให้ทราบแล้วคะ 

ประธานสภาฯ -การดำเนินการจัดทำฝายมีชีวิต ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหากโครงการดังกล่าว
จะมีการจัดทำไปเรื่อยๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสามเมือง ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชนตำบลสามเมืองอย่างมาก และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดทำฝายดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นทรัพย์สินหรือแรงกายครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ในการตั้งงบประมาณในการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอให้ทาง อบต.ได้จัดหาผู้รับจ้างที่มี 
(ส.อบต.หมู่ 6) การทำงานที่ดีได้มาตรฐาน และหากสามารถประหยัดงบประมาณของ อบต.ด้วยจะดีมากขึ้น

ครับ ฝากทาง อบต. จัดหาผู้รับจ้างที่ทำงานดีได้มาตรฐาน และอยากจะให้ทาง อบต.ช่วย
ประชาสัมพันธ์การเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ทางผู้นำหมู่บ้านได้รับด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยกัน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ได้งานที่ดีมีประสิทธิภาพครับ 

 -เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ฝากช่างช่วยดูแลในเรื่องนี้โดยเร็วด้วยครับ เนื่องจากประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ไม่มีแสงสว่างทำให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประชาชนครับ และอยากจะได้ตัวตัดไฟตัวเดิมที่ทางช่างได้มาเปลี่ยนไปครับ เพราะเปลี่ยนมา
เป็นเปิด-ปิดเอง เคร่ืองก็ชำรุดเร็ว อยากจะได้แบบเดิมมาติดตั้งครับ เพื่อความปลอดภัยของคน
เปิด-ปิดด้วยครับ เวลาฝนตกอันตรายมากครับ เพราะเคยไปเปิด-ปิดแล้วเหมือนไฟดูดครับ  

 -ในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้าง ได้รับฟังจากชาวบ้านว่ากองช่างทำงานล่าช้า ฝากทาง 
อบต.ช่วยดูแลในเร่ืองนี้ด้วยนะครับ 

นายสุวรรณ์  ทานา -เร่ืองไฟฟ้าสาธารณะ บ้านตะคร้อดับมานานมากแล้ว ผมจึงอยากจะทราบคำตอบจากช่าง ว่า 
(รองนายก อบต.) จะดำเนินการให้เมื่อไรครับ ฝากทางนายก อบต.ช่วยกับการดูแลในเรื่องการทำงานของช่าง

ด้วยครับ 
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นายสุรินทร์  ยะปะเต -ในเร่ืองของไฟฟ้าสาธารณะ ทาง อบต.ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ามาไว้เป็นที่ 
(นายช่างโยธาฯ) เรียบร้อยแล้ว และต่อไปจะดำเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ดังกล่าวครับ โดยทางกองช่างจะรีบดำเนินการให้โดยเร็วครับ 
ประธานสภาฯ -การปฏิบัติงานของกองช่าง เกิดความล่าช้าทำให้ในบางเร่ืองไม่สามารถให้การช่วยเหลือ หรือ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ เช่น ในเรื่องของการสูบน้ำ เรื่องไฟฟ้า
สาธารณะ ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากทาง อบต.แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่นานเกินไปครับ ฝากทาง นายก อบต.ช่วย
กำกับดูแลการทำงานของช่างให้ด้วยครับ  

นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -ไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสมบูรณ์ อยากจะได้แบบอัตโนมัติครับ เพื่อความปลอดภัย และ 
(ส.อบต.หมู่ 6) อยากจะให้มีกล่องหรือตู้สำหรับกันฝนตกใส่ด้วยครับ 
นายบุญทัน  ทองภูบาล -ระบบน้ำประปาบ้านโนนกอก ทางช่างได้ประสานให้ทางผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ 
(ส.อบต.หมู่ 5) หรือไม่ครับ เนื่องจากระบบลูกลอยใช้ไม่ได้ ในเร่ืองนี้ได้แจ้งเข้ามาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้

รับการช่วยเหลือจากทาง อบต.ครับ 
ประธานสภาฯ -ฝากช่างช่วยดูแลในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะด้วย ซึ่งบางครั้งทางหมู่บ้านมีการเพิ่มหรือขยายไฟ 

แต่ตัวควบคุมไฟยังมีขนาดเท่าเดิม ไม่สามารถรองรับปริมาณไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้ตัว
ควบคุมเกิดความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง และสำหรับหมู่ 3 อยากจะให้ทำสวิตซ์ เปิด-ปิดไว้ใกล้
บ้านที่ผมหรือผู้รับผิดชอบสามารถเปิด-ปิดได้สะดวกครับ และอยากจะให้ทำตู้สำหรับกันฝน
หรือน้ำรั่วไหลเข้าไปด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยของผู้เปิด-ปิด และป้องกันความเสียหายของ
อุปกรณ์ด้วยครับ 

นายสายันต์  ช่างสาร -การขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนกอก เนื่องจากพบเห็นว่ามีการดำเนินการไม่ครบ เพราะได้ 
(ส.อบต.หมู่ 5) สอบถามได้รับแจ้งว่าทำจุดนี้ ซึ่งจุดที่ทำเป็นจุดเดิมไม่ใช่จุดใหม่ครับ ฝากช่างเข้าไปตรวจสอบ 
 การขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวด้วยครับ  
นายสุรินทร์  ยะปะเต -ในเร่ืองของไฟฟ้าสาธารณะ ทางช่างจะรีบให้การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 
(นายช่างโยธาฯ) ต่อไปครับ 
 -การขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนกอก ที่ว่ายังดำเนินการไม่ครบ ซึ่งมีครั้งนี้ที่การไฟฟ้าเข้ามา

ปฏิบัติงานแล้วไม่ได้แจ้งให้ทาง อบต.ได้ทราบ ซึ่งจะต้องรอให้ทางการไฟฟ้าแจ้งการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวเข้ามาก่อนครับ ว่าดำเนินการไปแล้วกี่จุด ครบหรือไม่ครบอย่างไรครับ เพราะทางการ
ไฟฟ้าได้ดำเนินการไปแล้วครับ หากได้รับการประสานมาอย่างไรจะแจ้งให้ทางหมู่บ้านทราบ
อีกครั้งครับ 

 -ประปาบ้านโนนกอก ได้ประสานให้ทางผู้รับจ้างได้รับทราบแล้ว และได้ส่งมอบลูกลอยให้กับ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ทางหมู่บ้านเปลี่ยนเองครับ  

นายบุญทัน  ทองภูบาล -อยากจะให้ทางผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการเปลี่ยนระบบลูกลอยให้ครับ ฝากช่างช่วยประสานผู้ 
(ส.อบต.หมู่ 5) รับจ้างและช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ  หากยังไม่มาดำเนินการขอให้ทาง อบต.          

ยึดหลักประกันเงินค้ำสัญญาหรือดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ  
นายเชิด  ช่างปลูก -ได้ทำการประสานแจ้งให้ทางผู้รับจ้างได้รับทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำประปา 
(รองนายก อบต.) บ้านโนนกอก  และขอให้ทางผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
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ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเร่ืองอ่ืนใดอีกหรือไม่ ถ้ามี (เสนอ) และต้องขอบคุณทุก
ความเห็นที่เสนอเข้ามา เพื่อเราจะได้ช่วยกันทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ถ้าไม่มีขณะนี้
หมดระเบียบวาระการประชุมฯ ขอปิดการประชุม 

เลิกการประชุม       เวลา  12.20 น. 
 
    
 

                 (ลงชื่อ)...................................... ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางละมลุ  ปุริมาตร) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)....................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญทนั  ทองภูบาล)               (นายรวง  ดอกพิกุล)  
                กรรมการ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

                        (ลงชื่อ)....................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสุนทร  ปะวะขัง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
  


